

TRAO QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và đại biểu một số xã, ban, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, điều động đồng chí Trần Lê Huy, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Sở Văn hóa,

Thể thao và Du lịch, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Trịnh Ngọc Thăng, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ,

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; điều động đồng chí Bùi Duy Thọ, Trưởng phòng Tài chính - Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các

khu công nghiệp tỉnh; đồng chí Lê Thị Thanh Phương, Chánh Văn phòng kiêm Trưởng phòng Khám - Quản lý sức khỏe, Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe công nhân bộ phận được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Tại hội nghị, các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự HĐND tỉnh cũng mong muốn các cơ quan, đơn vị tiếp tục có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên,

tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Trần Lê Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện, tin nhiệm giao nhiệm vụ mới. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

MỠI HUYỆN PHẤN ĐẤU...

(Tiếp theo trang 1)

trở lên, kết thúc cây trước ngày 20/7; cây màu hè, hè thu phấn đấu đạt 16.500ha trở lên; cây vụ đông phấn đấu đạt 36.000ha trở lên. Ngành Nông nghiệp đề ra mục tiêu mỗi huyện phấn đấu ít nhất có 2 vùng sản xuất trồng trọt trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm; tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, bền vững, từng bước nhân rộng và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp riêng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố trên cơ sở đánh giá của ngành Nông nghiệp về sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018 có đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo sản xuất ở vụ mùa, vụ đông năm 2019 cho địa phương mình. Cơ bản thống nhất với chủ trương sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ khuyến cáo 2 - 3 giống lúa chủ lực, có giá trị kinh tế cao trong để sản xuất; phối hợp với các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, thống nhất nhận thức, tạo quyết tâm cao trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở để triển khai, thực hiện thắng lợi để sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019, trong đó tập trung tuyên truyền việc xóa bỏ hình thức gieo thẳng, có cơ chế hỗ trợ sản xuất, các mô hình chuyển đổi hiệu quả, mô hình sản xuất sạch. Thực hiện tốt cơ cấu giống, thời vụ gieo cấy, công tác dự tính, dự báo sớm các đối tượng sâu bệnh, có kế hoạch phòng, chống bệnh lùn sọc đen ngay từ đầu vụ. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn nông dân áp dụng biện pháp kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng chương trình IPM, 3 giảm, 3 tăng... Đầu tư hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng, chủ động các giải pháp, phương tiện khắc phục tình trạng bất thuận của thời tiết. Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp. Các địa phương quan tâm nhiều hơn nữa đến các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp - người dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tham gia liên kết. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đánh giá cụ thể về cơ chế hỗ trợ sản xuất trồng trọt từ đó có định hướng trong vụ mùa, vụ đông năm 2019; chỉ rõ cơ chế hỗ trợ trong để án trên cơ sở hỗ trợ mỗi huyện từ 2 - 3 sản phẩm chủ lực, hỗ trợ kinh phí mua máy cấy để mở rộng diện tích cấy máy, hỗ trợ phòng, trừ sâu bệnh, các mô hình chuyển đổi từ cấy lúa sang các cây, con khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Các huyện, thành phố trên cơ sở để án chung của tỉnh xây dựng để án cụ thể của từng địa phương, tạo tính đột phá, bền vững trong sản xuất trồng trọt.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quan tâm, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, chủ động có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các trang trại. Cán quản trị, thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xử lý nghiêm tình trạng vi phạm đề điều, công trình thủy lợi; chủ động kiểm tra, phân loại các trạm điểm đê, kè, cống xung yếu, xây dựng phương án hộ đê, tổ chức thực hiện việc xử lý các sự cố đê kịp thời, bảo đảm an toàn trong lũ, bão. Kiểm tra lực lượng, vật tư, phương tiện và kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống lũ, bão.

Kiểm tra việc thực hiện...

(Tiếp theo trang 1)

giảm nghèo và chính sách trợ giúp xã hội, trong đó nhấn mạnh đến việc các địa phương thực hiện tốt việc niêm yết, công khai danh sách các đối tượng được hưởng các chế độ. Với những tồn tại, hạn chế: xác lập và lưu hồ sơ chưa khoa học, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại một số xã chưa bảo đảm đúng quy định, còn trường hợp cấp trùng tiền điện giữa hộ nghèo và hộ chính sách xã hội... Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND huyện Kiến Xương chỉ đạo các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn chấn chỉnh công tác chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả tại địa phương bảo đảm đúng đối tượng, chú trọng đến việc niêm yết, công khai danh sách các đối tượng để đối tượng hưởng theo đúng chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước.

Vũ Thư...

(Tiếp theo trang 1)

phấn đấu mở rộng diện tích cây trồng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao như ớt, cà rốt, ngô ngọt, cải bắp, su hào chịu nhiệt. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Vũ Thư đã quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, giải đáp một số vướng mắc, khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi thời gian tới; giải pháp và tổ chức thực hiện để án sản xuất vụ mùa, vụ đông tới lãnh đạo các ngành chuyên môn và xã, thị trấn; từ đó triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ này tại cơ sở.

Tiếp tục đổi mới nội dung...

(Tiếp theo trang 1)

Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới", Hội luôn kiểm tra, giám sát tình hình tại cơ sở để chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, từ đó Hội đã có nhiều văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các cấp hội tăng cường hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng, bản lĩnh chính trị của người làm báo; quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; triển khai và thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về hội quán chúng; ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội tạo nên những chuyển biến tích cực trong việc xử lý nguồn tin trên mạng xã hội phục vụ tác nghiệp... Hội phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các kỳ giao ban báo chí; phối hợp với các bộ, ban, ngành và địa phương để chỉ đạo và quản lý có hiệu quả các cấp hội, qua đó phát huy được sức mạnh đồng thuận của hệ thống tổ chức hội và hội viên, động viên đội ngũ người làm báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính

trí, tích cực xây dựng tổ chức hội phát triển vững mạnh.

Tính đến hết tháng 3/2019, Hội Nhà báo Việt Nam có 297 đơn vị trực thuộc với gần 24.000 hội viên, sinh hoạt ở hội nhà báo 63 tỉnh, thành phố, 19 liên chi hội và 215 chi hội. Hội đã chủ trì và tham gia với các bộ, ban, ngành trung ương và các tổ chức quốc tế tổ chức 10 cuộc hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ cấp quốc gia và địa phương; tổ chức thành công 11 giải báo chí chuyên ngành, liên ngành.

Giải báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017 có quy mô lớn hơn so với các năm trước, tất cả các loại hình báo chí tham gia có sự lan tỏa sâu rộng, uy tín của giải ngày càng được khẳng định và nâng cao. Để án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020 được các cấp hội triển khai thực hiện tốt. Trung tâm Báo chí và Phát thanh truyền hình Trung ương và Hội đồng tác phẩm báo chí, sự đóng góp tích cực của các tổ chức, đơn vị đối với sự lớn mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam. Hội đã chủ trọng công tác bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên, nhà báo, xử lý nghiêm các trường hợp nhà báo, hội viên vi phạm pháp luật, Điều lệ Hội và Quy định về đạo



Hội Nhà báo Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

chí cách mạng Việt Nam, thể hiện trách nhiệm về vang nhưng rất nặng nề của báo chí đối với đất nước, đối với nhân dân; đồng thời phản ánh sự quan tâm sâu sắc, giúp đỡ tận tình và hiệu quả của lãnh đạo hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, sự gắn bó mật thiết giữa những người làm báo và công chúng báo chí, sự đóng góp tích cực của các tổ chức, đơn vị đối với sự lớn mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam. Hội đã chủ trọng công tác bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên, nhà báo, xử lý nghiêm các trường hợp nhà báo, hội viên vi phạm pháp luật, Điều lệ Hội và Quy định về đạo

đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Các đơn vị, ban chuyên môn của Hội luôn có sự đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như hoạt động chuyên môn. Báo tàng báo chí Việt Nam đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao. Hoạt động đối ngoại của Hội luôn bám sát tình hình trong nước và quốc tế để đưa thông tin, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cũng như các quyết sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Chính phủ một cách chủ động, hiệu quả hơn.

Các cấp hội đã bám sát chủ đề và 16 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 nên đã đạt kết quả

khả toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần vào thành công chung của Hội Nhà báo Việt Nam. Hoạt động văn hóa, thể thao, an sinh xã hội của các cấp hội và các cơ quan báo chí tạo ra ấn tượng tốt, thể hiện nét đẹp nhân văn của người làm báo Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Hội. Năm 2018, các cấp hội đã tham gia hoạt động xã hội, từ thiện ước đạt hơn 250 tỷ đồng.

Bên cạnh những thành tích nổi bật, Hội Nhà báo Việt Nam đã nghiêm túc chỉ ra các tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Thu hồi mặt bằng...

(Tiếp theo trang 1)

không phải bàn giao, trả lại mặt bằng cho đơn vị. Thế thao và Du lịch sau gần 1 năm dùng hợp đồng, các hộ kinh doanh vẫn cố tình chây ỳ, không bàn giao, trả lại mặt bằng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thu hồi các địa điểm cho thuê kinh doanh

không đúng mục đích và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra, xử lý những vi phạm trong việc cho thuê và sử dụng trên mặt bằng tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh, Trường Năng khiếu thể dục thể

thao tỉnh phối hợp với Công an phường Đề Thám, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành xử lý hàng rào, thu hồi đất cho thuê sử dụng

không đúng mục đích của các hộ kinh doanh tại số 51, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Thái Bình. Việc lập hàng rào nhằm thu hồi đất cho thuê sử dụng không đúng mục đích và để Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh, Trường

Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh tiến hành sửa chữa các hạng mục công trình.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, Báo Thái Bình đã đưa tin trong bài viết "Thành phố Sai phạm trong việc cho thuê mặt bằng kinh doanh trên đường Hai Bà Trưng và Nguyễn Thái Học". Nội dung bài báo đã phản ánh nhiều mặt bằng của một số đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao

Xét xử sơ thẩm vụ án dâm ô nữ sinh 14 tuổi



Các đối tượng tại phiên tòa.

Ngày 19/4, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dâm ô nữ sinh 14 tuổi đối với các bị cáo: Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiên), sinh năm 1974, phường Trần Lãm; Phạm Văn Lam, sinh năm 1972, phường Tiến Phong; Phạm Đức Việt, sinh năm 1974, phường Quang Trung; Từ Minh Tuyên, sinh năm 1971, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình).

Theo cáo trạng, trước đó cháu M. sinh năm 2004, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình đang là học sinh lớp 9 bỗng nhiên mất tích sau khi đi chơi cùng bạn không thể liên lạc được. Ngay ngày sau cháu M. trở về trong trạng thái sức khỏe suy kiệt, có biểu

hiện bất thường về tâm sinh lý, gắng hỏi mới biết nữ sinh này đã bị một số đối tượng thực hiện hành vi dâm ô. Gia đình cháu M. đã gửi đơn trình báo cơ quan công an. Ngày 11/9/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 145, Bộ luật Hình sự và tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 146, Bộ luật Hình sự. Sau một thời gian tiến hành điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã có đủ căn cứ lần lượt ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Phạm Như Hiển, Phạm Văn Lam, Phạm Đức Việt và

Từ Minh Tuyên, đây là những đối tượng đã dụ dỗ dâm ô đối với cháu M.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Áp dụng các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình tuyên phạt Phạm Như Hiển 5 năm tù, Phạm Văn Lam 3 năm tù, Phạm Đức Việt 2 năm 6 tháng tù, Từ Minh Tuyên 2 năm tù về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 145, Bộ luật Hình sự và tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 146, Bộ luật Hình sự đồng thời yêu cầu các bị cáo phải bồi thường cho bị hại 70 triệu đồng.

Toạ đàm về các giải pháp hỗ trợ tổ hợp tác sản xuất rau an toàn

Sáng ngày 19/4, Hội Nông dân huyện Vũ Thư phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tọa đàm thảo luận các giải pháp hỗ trợ 2 tổ hợp tác sản xuất rau an toàn tại địa bàn xã Trung An (Vũ Thư).

Huyện Vũ Thư hiện có 2 tổ hợp tác sản xuất rau an toàn là tổ hợp tác sản xuất rau an toàn tại xã Trung An, thu hút 35 hộ gia đình tham gia, tổng diện tích sản xuất trên 3,5ha, chuyên sản xuất các loại rau ăn lá. Tham gia tổ hợp tác, các hộ thành viên được các cấp hội nông dân thường xuyên hướng dẫn, tập huấn khoa học kỹ thuật sản xuất rau an toàn, kế hoạch kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm... Bước đầu, 2 tổ hợp tác

đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ thành viên tham gia về khoa học kỹ thuật, giống, vật tư sản xuất, đầu ra sản phẩm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của 2 tổ hợp tác sản xuất rau an toàn; vai trò của ban quản lý mỗi tổ trong việc quản lý điều hành, kết nối các thành viên... Hội nghị là dịp để các cấp hội nông dân vào cuộc hỗ trợ người trồng rau nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác sản xuất rau an toàn, từ đó nhân rộng mô hình tổ hợp tác sản xuất khác trên địa bàn huyện, tạo thuận lợi cho nông dân trong sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

HA PHƯƠNG
MẠNH THẮNG